

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมมหะหาด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
๑	กุดน้ำกิน	๑.๑ มอบผอ.สำนักงานสาธารณสุขดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ต่อเนื่องและดูแลความสะอาดรอบบริเวณด้วย ๑.๒ มอบสำนักงานช่างดูแลรดน้ำต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนทางเข้ากุดน้ำกิน	สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานช่าง
๒	การจัดเวรรถกวาดถนน	๒.๑ มอบผอ.ส่วนสมชายจัดเวรโดยใช้รถกวาดถนนออกปฐุหน้าทีบริเวณถนนในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม หากรถใช้งานได้ดีก็ตั้งงบประมาณในการพ่นสีใหม่และงบในการซ่อมบำรุงไว้ด้วย ๒.๒ มอบสำนักงานสาธารณสุขประสานกับกองวิชาการฯ ในการทำข่าวขอบคุณท่านนายกฯสมนึกที่มอบรถกวาดถนนให้กับเทศบาล	ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข กองวิชาการฯ
๓	งานมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบาล ๕ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓	๓.๑ มอบโรงเรียนเทศบาล ๕ พิจารณาจัดกิจกรรมโดยคำถึงถึงความเหมาะสมและป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ตามนโยบายของจังหวัดฯ	โรงเรียนเทศบาล ๕
๔	งานมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบาล ท.๑ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓	๔.๑ มอบโรงเรียนเทศบาล ๑ พิจารณาจัดกิจกรรมโดยคำถึงถึงความเหมาะสมและป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ตามนโยบายของจังหวัดฯ	โรงเรียนเทศบาล ๑
๕	การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-๑๙"	๕.๑ มอบสำนักงานสาธารณสุขแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองจากไวรัส "โควิด-๑๙" ให้ทุกสำนัก/กองทราบ ๕.๒ มอบโรงเรียนทุกโรงพิจารณาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันไวรัสด้วย ๕.๓ มอบผอ.สำนักงานสาธารณสุขพิจารณาจัดกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับครูนักเรียน ผู้สูงอายุ อสม. ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์กับตลาดสดในเขตเทศบาล ๕.๔ มอบปลัดเทศบาลกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำหน้ากากอนามัย ๕.๕ มอบสำนักงานคลังเบิกงบประมาณที่กรมจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการนี้ ๕.๖ มอบผอ.สำนักงานศึกษาพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ กับผู้มาใช้บริการที่สนามกีฬากลางด้วย	สำนักงานสาธารณสุข โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทุกโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุข ปลัดเทศบาล สำนักงานคลัง สำนักงานศึกษา

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
๖	ปานิเวศ	๖.๑ มอบสำนักงานการช่างดูแลเรื่องการต่อท่อน้ำให้ครอบครัวในการรตน้ำต้นไม้บริเวณปานิเวศ	สำนักงานการช่าง
๗	สวนสาธารณะกุตโง้ง	๗.๑ มอบรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องการปรับปรุงสวนสาธารณะกุตโง้ง , กุตน้ำกิน และปานิเวศและรายงานให้นายกทราบด้วย	รองรณยุทธ หอมหวล
๘	งบอุทกภัย	๘.๑ มอบผอ.สำนักงานการคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยตัว	ผอ.สำนักงานการคลัง
๙	การตรวจสอบสารเสพติดตามมาตรการฟ้าแดดสงยาง	๙.๑ มอบกองสวัสดิการประสานกับหน.สำนักปลัดเทศบาลและจำเอกราตราในการดำเนินการเรื่องนี้	กองสวัสดิการ หน.สำนักปลัดเทศบาล จำเอกราตรา เนตวงษ์
๑๐	โครงการตลาดเทศบาลทั่วไทย ถูกสุขอนามัยถูกใจประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่	๑๐.๑ มอบผอ.สำนักงานการสาธารณสุขและผอ.ส่วนสมชายร่วมกันพิจารณาดำเนินโครงการนี้	ผอ.กฤษฎา ชื่นอิม ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช
๑๑	การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓	๑๑.๑ ขอความร่วมมือทุกสำนัก/กองยกเว้นสำนักงานการช่างพิจารณาปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ ๕ % เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณของเทศบาล	ทุกสำนัก/กอง
๑๒	วันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๑๒.๑ มอบสำนักงานการช่างดูแลเรื่องการจัดสถานที่ ๑๒.๒ มอบสำนักงานการศึกษาและสำนักงานการสาธารณสุขดูแลเรื่องการจัดนิทรรศการ ๑๒.๓ มอบผอ.สำนักงานการศึกษาช่วยกำกับดูแลการแสดงจากโรงเรียนเทศบาล ๑ ๑๒.๔ มอบสำนักปลัดเทศบาลจัดพานพุ่มฯ	สำนักงานการช่าง สำนักงานการศึกษา สำนักงานการสาธารณสุข ผอ.สำนักงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล
๑๓	การสำรวจที่สาธารณะประโยชน์และการออกหนังสือสำคัญที่หลวง	๑๓.๑ มอบผอ.สำนักงานการช่างจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจที่สาธารณะชุมชนหัวโนนโกและชุมชนดงป่อว่าออกหนังสือนสล. แล้วหรือยัง หากยังไม่มีการดำเนินการด้วย	ผอ.สำนักงานการช่าง
๑๔	การจัดทำแผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ	๑๔.๑ มอบสำนักงานการช่างจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสีย เฟสให้จังหวัดโดยด่วน	สำนักงานการช่าง
๑๕	พัสดุครุภัณฑ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาภาพสินธุ์	๑๕.๑ หากธนาคารส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ถ้าสำนัก/กองใต้อยากได้ครุภัณฑ์ของธนาคารให้ประสานเรื่องนี้กับสำนักปลัดฯ	ทุกสำนัก/กอง
๑๖	ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณบัญชา บุญหล้า วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓	๑๖.๑ เชิญชวนทุกสำนัก/กองร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	ทุกสำนัก/กอง

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้ที่รับผิดชอบ
-----	--------	--------------	-------------------------------

๑๗	ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศ คุณสมคิด อรหันตา วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓	๑๗.๑ เชิญชวนทุกสำนัก/กองร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมศพ	ทุกสำนัก/กอง
๑๘	การจัดอบรมมัคคุเทศน์ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล	๑๘.๑ มอบสำนักการศึกษาเตรียมคำกล่าวให้นายกฯ	สำนักการศึกษา
๑๙	ทม.บ้านไผ่ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการที่ดีและสร้างแกนนำในก ช่วยเหลือสังคม วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓	๑๙.๑ มอบกองวิชาการฯเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักการ สาธารณสุขในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	กองวิชาการฯ สำนักการสาธารณสุข
๒๐	การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑก่อน วัยอันควร	๒๐.๑ มอบคุณบุษรินทร์ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป	คุณบุษรินทร์ บุตรแก้ว
๒๑	การบุกรุกฟุตบอลทางเท้า	๒๑.๑ ฝากหน.สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าเอกภราดร พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการรื้อกีฬาฟุตบอลทางเท้า	หน.สำนักปลัดเทศบาล เจ้าเอกภราดร เนตวงษ์
๒๒	งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓	๒๒.๑ มอบสำนักการศึกษาออกประกาศยกเลิกการจัดงาน สงกรานต์ที่ถนนข้าวก่ำ	สำนักการศึกษา
		๒๒.๒ มอบสำนักการศึกษาพิจารณาจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอา ที่วัดกลาง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและให้มีการป้องกัน ไวรัสโควิด-๑๙ ด้วย	สำนักการศึกษา
		๒๒.๓ ส่วนงานพาแลง/ตักบาตรจะหารื้อกับชุมชน	
๒๓	การจัดงานตามโครงการฟื้นฟูทาง วัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่า	๒๓.๑ มอบฝ่ายเทศกิจดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร รอบบริเวณการจัดงาน	ฝ่ายเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล
		๒๓.๒ มอบสำนักการศึกษาเตรียมสถานที่ในการคัดกรอง และร่วมกันรณรงค์เรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ กับ สำนักการสาธารณสุข	สำนักการศึกษา สำนักการสาธารณสุข
		๒๓.๓ มอบกองวิชาการฯลงพื้นที่เก็บข้อมูลและถอดองค์ ความรู้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม	กองวิชาการฯ
		๒๓.๔ มอบทุกสำนัก/กองดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหม	ทุกสำนัก/กอง
		๒๓.๕ มอบสำนักการสาธารณสุขดูแลเรื่องขยะบริเวณวัดก	สำนักการสาธารณสุข

|